

หยดศรัทธา

เจอบมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเขามักจะง่วงมาก!

โดย พอลลีแอนนา แมททอส เวลีโอ
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศบราซิล

“เจอบ รู้คำตอบหรือเปล่าจ๊ะ?” ครูเลลีสถาม เจอบ ลืมตาและยกหัวขึ้นจากโต๊ะ เพื่อนร่วมชั้นทุกคนมองมาที่เขา คุณครูก็จ้องเขาด้วย เขารู้สึกว่าแสบร้อนฝ่ามือเขาผลอกลับในชั้นอีกแล้ว!

“ขอโทษครับ ครูเลลีส” เขาบอก “ช่วยทวนคำถามอีกครั้งได้ไหมครับ?”

“ได้จ๊ะ แต่หนูต้องเลิกงีบในชั้นนะ”

เขานั่งงอ “ขอบคุณครู”

เจอบมาโรงเรียนใหม่ได้ไม่กี่สัปดาห์ เขาชอบเรียนรู้และเพื่อนร่วมชั้นของเขาเป็นมิตรมาก แต่มีปัญหาอย่างหนึ่งคือเขามักจะง่วงมาก! นั่นเป็นเพราะโรงเรียนใหม่อยู่ไกล เขาจึงต้องตื่นแต่เช้าเพื่อ ไปให้ทันเวลา

ช่วงแรกเขาจดจ่อในชั้นเรียนได้ไม่ยาก แต่จะยากขึ้น

เรื่อยๆ ตามเวลา บางครั้งเจอบเหนื่อยจนผลอกลับไป วันรุ่งขึ้น ครูใหญ่ขอให้เจอบกับคุณพ่อคุณแม่ของเขา มาพบเธอ เธอยิ้มและต้อนรับพวกเขาเข้าไปในห้องทำงาน

“ดิฉันดีใจที่พวกคุณมานะคะ” เธอพูด “เจอบเป็นนักเรียนที่ดี แต่ครูของเขาบอกว่าเขาไม่สนใจเรียน บางครั้งเขาไม่จดจ่อและดูเหมือนจะเหนื่อยมาก เขาโอเคหรือเปล่าคะ?”

คุณแม่พยักหน้า “เจอบพยายามมากเพื่อจะได้มาเรียนที่นี่ แต่โรงเรียนอยู่ไกลบ้าน เขาต้องตื่นแต่เช้าทุกวัน ก็เลยง่วงตอนเรียนช่วงเช้า”

“อ้อ เป็นแบบนี้เอง” ครูใหญ่พูด “คุณน่าจะลองหยุดคาแฟดูนะ! หยุดคาแฟเข้มข้นสักสองสามหยดลงใน เครื่องดื่มของเจอบทุกเช้าจะดีนะ เขาจะได้ไม่ง่วง”



ภาพประกอบโดย ราฟาเอล มาร์ติน



เจอบขมวดคิ้ว “แต่ครอบครัวเราไม่ดื่มคาแฟครับ คุณครู”

ครูใหญ่ทำหน้าง “หนูจะเรียนไม่รู้เรื่องนะถ้ายังผลอหลับอยู่แบบนี้ อย่างน้อยก็ควรคิดเรื่องนี้นะ”

เมื่อพวกเขาออกจากห้องทำงานของครูใหญ่ เจอบ สับสนไปหมด เขาอยากทำให้ดีขึ้นที่โรงเรียน แต่ก็อยากทำตามพระบัญญัติด้วย

คืนนั้น ครอบครัวของเขาอ่านเรื่องพระคำแห่งปัญญาใน พระคัมภีร์

เมื่อถึงตาเจอบ เขาอ่านว่า “และวิสุทธิชนทั้งปวงผู้จดจำ ที่จะรักษาและทำตามคำกล่าวเหล่านี้ . . . จะพบปัญญาและ ขุมทรัพย์แห่งความรู้ และจะวังงและไม่เหน็ดเหนื่อย, และ จะเดินและไม่อ่อนล้า”*

แล้วเขาก็คิดออก!

เขาลุกจากเก้าอี้ “แทนที่จะหยุดคาแฟ ผมจะหยุด ศรัทธาครับ!”

“ถูกหมายความว่าอะไร?” คุณพ่อถาม

เจอบยิ้ม “ทุกเช้าก่อนอาหาร เราสามารถสวดอ้อนวอน ทูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์อวยพรผมไม่ให้รู้สึกง่วงนอน ครับ คำสวดอ้อนวอนของเราจะเหมือนหยดศรัทธา!”

คุณพ่อกับคุณแม่ยิ้ม “เป็นความคิดที่ดีมากเลย!” คุณพ่อ บอก

เช้าวันรุ่งขึ้น ครอบครัวของเขาคุกเข่าสวดอ้อนวอน

ขอให้เจอบมีแรงตื่นตลอด พวกเขาทำเหมือนเดิมในวัน รุ่งขึ้น และวันต่อๆ ไป ทุกๆ คืนเจอบพยายามเข้านอนให้ เร็วด้วย ทุกๆ เช้าครอบครัวของเจอบมีศรัทธาว่าพระบิดา บนสวรรค์จะทรงช่วยเขา

หยดศรัทธาเกิดผลในที่สุด เจอบสามารถจดจ่อได้ทั้ง วัน! พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของพวกเขา และเจอบรู้ว่าพระองค์ทรงภูมิใจที่เขาทำตามพระคำแห่ง ปัญญา

“พร้อมจะเรียนหรือยัง เจอบ?” ครูเลลีสถามตอนเช้า วันหนึ่งขณะที่เขาเดินเข้าไปในห้องเรียน

เจอบพยักหน้าพร้อมกับยิ้มกว้าง เขาหยุดศรัทธาก่อน ไปโรงเรียน เขาพร้อมรับทุกอย่าง! ●

พระคำแห่งปัญญาคืออะไร?

พระคำแห่งปัญญาคือพระบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้า ทรงมอบให้ลูกๆ ของพระองค์ (ดู หลักคำสอนและ พันธสัญญา 89) จะบอกเราว่าอาหารอะไรที่ควร รับประทานและควรหลีกเลี่ยง เมื่อเราทำตาม พระบัญญัตินี้ เราจะได้รับพรให้มีสุขภาพดี มี กำลังวังชา และมีปัญญา!